

**Phụ lục**  
**NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024**  
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /12/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Stt	Nhiệm vụ	Sản phẩm	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
1	Tiếp tục tuyên truyền về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh về CCHC nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 10/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC; Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá năng lực thực hiện các Chỉ số cải cách nền hành chính tỉnh Hưng Yên.	Tin, bài, phóng sự	Các sở, ban, ngành tỉnh; các đơn vị SNCL trực thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã	Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên; Báo Hưng Yên	Thường xuyên
2	Tổ chức tập huấn, nâng cao nghiệp vụ công tác CCHC cho cán bộ, công chức, viên chức	Kế hoạch, tài liệu, các lớp tập huấn	Sở Nội vụ	Các sở, ban, ngành tỉnh; các đơn vị SNCL trực thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã	Quý II, III/2024
3	Tổ chức cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC	Kế hoạch, Công văn triển khai, Quyết định phê duyệt kết quả cuộc thi	Sở Nội vụ	Các sở, ban, ngành tỉnh; các đơn vị SNCL trực thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã	
4	Phát triển các hình thức tuyên truyền CCHC	Tin bài, phóng sự, tờ rơi, pano, áp phích	Sở Nội vụ; Báo Hưng Yên; Đài Phát thanh - Truyền hình Hưng Yên	Các cơ quan, đơn vị có liên quan	Thường xuyên

5	Xây dựng, duy trì chuyên Trang thông tin về CCHC của tỉnh	Trang thông tin; dữ liệu	Sở Nội vụ	Các sở, ban, ngành tỉnh; các đơn vị SNCL trực thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã	Thường xuyên
6	Tuyên truyền công tác cải cách tổ chức bộ máy, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng trong công tác tinh giản biên chế; công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị	Tin bài công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện; truyền hình; báo chí).	Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên; Báo Hưng Yên	Sở Nội vụ	Thường xuyên
		Báo cáo, tham luận thông qua các cuộc họp, hội nghị, kiểm tra.	Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đơn vị SNCL trực thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã	Các cơ quan, đơn vị được tham luận, kiểm tra	Thường xuyên
7	Tuyên truyền, phổ biến thông qua việc thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020, Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022, Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022, Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022, Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021, Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019.	Kế hoạch; Báo cáo	Sở Tư pháp	Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đơn vị SNCL trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố	Năm 2024
8	Tuyên truyền cải cách thể chế lồng ghép trong các Chương trình phối hợp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với cơ quan, đơn vị khác	Kế hoạch; Báo cáo	Sở Tư pháp	Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đơn vị SNCL trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố	Thường xuyên

9	Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp	Các tài liệu tuyên truyền; Tờ gấp; Đề cương; Bản tin tư pháp	Sở Tư pháp	Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đơn vị SNCL trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố	Thường xuyên
10	Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2024	Kế hoạch; Báo cáo	Sở Tư pháp	Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đơn vị SNCL trực thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố	Quý III/2024
11	<p>Xây dựng chuyên mục truyền hình, phát thanh “Chung tay cải cách TTHC” gắn với tình hình triển khai và kết quả đạt được của công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền một số nội dung đem lại lợi ích sát sườn cho người dân hoặc người dân chưa hiểu biết rộng rãi như:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyền phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;</li> <li>- Quyền được đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.</li> <li>- Thực hiện gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích;</li> <li>- Thực hiện TTHC trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh hoặc trên Cổng Dịch vụ công quốc gia;</li> <li>- Sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh hoặc trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để tìm kiếm, tra cứu nội dung TTHC; tra cứu tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của mình.</li> </ul>	Các sản phẩm truyền hình, phát thanh trong chuyên mục “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” đảm bảo chất lượng, yêu cầu.	Trung tâm Phục vụ hành chính chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh	Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan	Trong năm (có xét đến việc bảo đảm tính thời sự, cập nhật của thông tin)

12	Phát sóng các chuyên mục truyền hình, phát thanh “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố.	Các sản phẩm truyền hình, phát thanh trong chuyên mục “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” được phát trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố.	Trung tâm Phục vụ hành chính chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố	Trong năm (có xét đến việc bảo đảm tính thời sự, cập nhật của thông tin)
13	Xây dựng nội dung báo chí tuyên truyền gắn với các hoạt động của công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.	Các sản phẩm báo chí (tin, bài viết...) tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, bảo đảm chất lượng, yêu cầu.	Trung tâm Phục vụ hành chính chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh	Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan	Trong năm (có xét đến việc bảo đảm tính thời sự, cập nhật của thông tin)
14	Đăng tải, phát hành nội dung tuyên truyền về các hoạt động của công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, trên Báo Hưng Yên.	Các sản phẩm báo chí (tin, bài viết...) tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC được đăng tải, phát hành trên Báo Hưng Yên.	Trung tâm Phục vụ hành chính chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh	Báo Hưng Yên	Trong năm (có xét đến việc bảo đảm tính thời sự, cập nhật của thông tin)
15	Xây dựng mẫu, in và phát hành Tờ rơi tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh.	Tờ rơi tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử bảo đảm chất lượng theo yêu cầu được phát hành.	Trung tâm Phục vụ hành chính chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh	Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan	Năm 2024

16	Xây dựng các bộ hồ sơ mẫu hoặc video hướng dẫn thực hiện TTTC để hướng dẫn trực quan cho tổ chức, cá nhân.	Các bộ hồ sơ mẫu hoặc video hướng dẫn thực hiện TTTC.	Trung tâm Phục vụ hành chính chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh	Các cơ quan có liên quan	Năm 2024
17	Tuyên truyền cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh	Kế hoạch, Báo cáo.	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các cơ quan, đơn vị	Thường xuyên
18	Tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật về đầu tư, doanh nghiệp.	Các tài liệu tuyên truyền, Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư.	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan	Thường xuyên
19	Tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp.	Hội nghị.	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Định kỳ theo chỉ đạo của UBND tỉnh
20	Tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư.	Hội nghị, tài liệu xúc tiến đầu tư.	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các cơ quan, đơn vị liên quan	Thường xuyên